



บันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

ระหว่าง

โรงเรียนบ้านธารนพเก้า

กับ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือฉบับนี้จัดทำขึ้น ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 ตั้งอยู่ หมู่ที่ 3 ตำบลท่าเกษม อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว ระหว่างสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้วเขต 1 กับ โรงเรียนบ้านธารนพเก้า โดยมติเห็นชอบร่วมกันในการส่งเสริม สนับสนุน เผยแพร่ และ ประสาน การเสริมสร้างทัศนคติ ค่านิยม ความซื่อสัตย์สุจริตในหน่วยงาน ตลอดจนผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาทุกคน เพื่อยกระดับให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียนเป็นสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาสุจริตและโรงเรียนสุจริต ตามบันทึกข้อตกลง “สพฐ. ใส่สะอาดปราศจาก คอร์รัปชัน” ทุกรูปแบบ และมี ส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตตลอดจนร่วมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบ ปรามการทุจริต โดยมีเจตนารมณ์และรายละเอียด ดังนี้

1. เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้เกิดการเสริมสร้างทัศนคติ ค่านิยม ความซื่อสัตย์สุจริต แก่ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกคน ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียน
2. เพื่อสร้างเครือข่ายป้องกันและปราบปรามการทุจริต ในกลุ่มผู้บริหารครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครอง และประชาชนทั่วไป เข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ
3. เพื่อให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียนในสังกัดนำยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม การทุจริต และดัชนีวัดคุณธรรมและความโปร่งใส ของสำนักงาน ป.ป.ช.ไปประยุกต์ใช้ในการ ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล แก่บุคลากรในการจัดการศึกษาให้ดำเนินไปอย่างถูกต้อง มีคุณธรรม ปราศจากการทุจริต

เพื่อแสดงถึงเจตนารมณ์ และความตั้งใจการดำเนินการ ตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือฉบับนี้ ทั้งสองฝ่ายได้อ่าน และเข้าใจข้อความโดยตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยานและต่างฝ่ายต่างเก็บรักษาไว้ฝ่าย ละหนึ่งฉบับ

ลงนาม ณ วันที่ 3 เดือนสิงหาคม พุทธศักราช 2563

(นางสาวกาญจนา สุภาศาสตร์)

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านธารนพเก้า

(นางสาวกาญจนา เปรมภักษา)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1

(นายภาณุวัฒน์ คุณเวียน)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1

พยาน

(นายเรือง จันทพันธ์)

พยาน